

# โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning

## หลักการและเหตุผล

คุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของการอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการเรียนการสอน การสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการวิจัย การประยุกต์ใช้หรือการต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการบริการวิชาการ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่สังคมฐานความรู้และกระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทของอาจารย์ทำให้ต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

การปรับกระบวนการเรียนการสอนนับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ไปสู่ความเป็น “อาจารย์มืออาชีพ” ที่สามารถปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนการสอน โดยเป้าหมายที่สำคัญคือทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนและทุนอุดหนุนการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการสนับสนุนด้านทุนอุดหนุนการทำวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

## วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจแนวคิดและตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียนและการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปรับกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 80242 โทรสาร 80242

## วิทยากร

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ศาสตราจารย์ชาน คณะจิตวิทยา
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

## วิธีการดำเนินงาน

การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

## วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00– 12.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3

### ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์จากคณะต่างๆ จำนวน 30 คน วิทยากรและผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน

### กำหนดการ

08.45 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.	การอภิปรายแนวคิด เทคนิค และกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน โดย 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ศาสตราภิชาน คณะจิตวิทยา 2) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

### การสมัครเข้ารับการอบรม

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ <http://www.lic.chula.ac.th>

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียนและการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปรับกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย